

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi
trân trọng báo tin cùng quý Linh Mục, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ,
quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:



BÀ MARIA HỒ THỊ NGOAN

Sinh ngày 17 tháng 3 năm 1940

tại An Truyền, quận Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

LÀ VỢ, MẸ, BÀ và là BÀ CỐ CỦA CHÚNG TÔI

Đã từ trần ngày 11 tháng 10 năm 2024 lúc 3 giờ sáng.

Tại Portland, Oregon. Hưởng thọ 84 tuổi.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Chồng: Ông Nguyễn Cửu Phong
Con gái: Nguyễn Thị Mỹ Dung, chồng và các con cháu
Con dâu: Nguyễn Thị Sáng và các con cháu
Con trai: Nguyễn Minh Hưng, vợ và các con
Con gái: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, chồng và các con
Con gái: Nguyễn Thị Mỹ Linh, và con
Con gái: Nguyễn Thị Mỹ Hiền, chồng và các con
Con trai: Nguyễn Minh Hiếu, và các con.



Xin quý vị dâng lễ, lần Hạt Mân Côi cầu nguyện cho linh hồn MARIA.
sớm được hưởng lòng thương xót của Chúa.

CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG VÀ TANG LỄ



CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN MARIA HỒ THỊ NGOAN

Linh Cữu được quản tại Ross Hollywood Chapel
4733 NE Thompson St-Portland, OR 97213
Tel: 503-281-1800

THỨ BA NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2024 9:00AM-7:00PM (Thăm Viếng & Cầu Nguyện)

- 10:00AM - Nghi thức phát tang
- Gia đình thân nhân, các Hội Đoàn, bạn hữu thăm viếng linh cữu.

THỨ TƯ NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2024 9:00AM - 7:00PM (Thăm Viếng & Cầu Nguyện)

- Gia đình thân nhân, các Hội Đoàn, bạn hữu thăm viếng linh cữu.

THỨ NĂM NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2024

7:00AM: THÁNH LỄ AN TÁNG
TẠI THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LAVANG

LIVE
STREAM

@ gxlavangoregon.com (Tham dự trực tuyến)

SAU THÁNH LỄ: DI QUAN VÀ AN TÁNG
tại Rose City Cemetary
(5625 NE Fremont St-Portland, OR 97213.)

Tại Việt Nam: 16:00 (giờ VN) Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Linh Hồn Maria Hồ Thị Ngoan
Tại Tu Viện Giáo Xứ Mai Khôi
44 Tú Xương Phường 7 Quận 3
Sài Gòn, Việt Nam.

TANG GIA CHÚNG CON XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ.

ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI BÀ MARIA HỒ THỊ NGOAN 1940 - 2024



Cụ bà Maria Hồ Thị Ngoan, sinh ngày 17 tháng 3 năm 1940 tại An Truyền, quận Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Bà là con thứ hai trong gia đình có 10 anh chị em.

Ngày 3 tháng 2 năm 1958, Bà kết hôn cùng ông Giuse Phaolô Nguyễn Cửu Phong tại Giáo Xứ Thanh Bình, thành phố Đà Nẵng. Cuối năm đó, bà hạ sinh con gái đầu lòng. Ba tháng sau, Bà cùng ông và gia đình vào Sài Gòn sinh sống theo lệnh thuyên chuyển của đơn vị Quân Đội vì ông là sĩ quan thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Tháng 4 năm 1975, ông theo lệnh của chính phủ cách mạng đi trình diện cải tạo. Khi đó, Bà Maria Hồ Thị Ngoan một mình quán xuyến, gồng gánh săn sóc và nuôi dưỡng mẹ chồng cùng 7 người con thơ dại. Không những thế, Bà còn thăm nuôi chồng hàng tháng suốt 7 năm ròng khi Ông đang trong trại cải tạo.

Năm 1995, chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh đưa Ông Bà và các con qua định cư tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon theo diện H.O. Gia đình Ông Bà cũng được cha Hồng Phúc tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang tận tình giúp đỡ. Trong suốt gần 30 năm tại xứ người, Bà luôn vui vẻ và sống chan hòa đầm ấm cùng chồng và các con các cháu.

Bước qua tuổi 84, sức khỏe yếu dần, và có lẽ Bà đã yên lòng với gia đình của mình, khi nhìn thấy chồng và các con sống yên vui, các cháu đã khôn lớn thành danh, các chất thì thông minh khỏe mạnh, nên Bà đã về với vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời Ba Ngôi và Mẹ Maria.

Xin mọi người giúp lời cầu nguyện cho Bà Maria Hồ Thị Ngoan của chúng con sớm vào nước Thiên Đàng.

TANG GIA CHÚNG CON XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ.

